



Mơ quê

(Sáng tác dựa trên điệu ngâm Kiều và Nôm)

người về quê hương cùng ai - Bao năm rồi
Thuyền về chèo Rạng thuyền xuôi - Nghe câu "Đò
quê tha phảng lều lạc (d)----- tân cuộc đời, phải cách với
đời" sống Lam Khê Khẩu (d)----- về với chèo, một bến bờ
quê xưa - Quê nhà khuất neo hoàng hôn, bụi mây hai
lối ai - Đâu đâu mây neo hơi lau - Về đâu thuyền
mây bay xa đây (a)----- mây đi nơi đâu, nơi đâu quê
trên theo trăng cưỡi bóng (d)----- trăng đi chơi với, trăng với trăng
nhà thuyền tuổi thơ đi em về đi thôi, mẹ
về đi thôi ta về đi thôi, niềm
nghe tiếng trống sân trường vọng trên đời - Lâu hơn quê, sao
thường nơi nhà quê nhà đạo ta rồi. Lòng hơi xưa, tiếng
liều lẩn vẩn đi, chèo đũa con trẻ tìm về đêm trăng hơ
gỗ gọi trăng mờ, đưa người của lạ tìm về một bến bờ.
Mồ dĩnh xưa, nghe tiếng hơi lòng về chèo? Chèo
chèo như trôi trên cánh cò về đây
sâu chìm sẽ gọi bộ chèo lung tung giữa mùa hoa gạo gạo
tàu mênh mang gọi ai về với nỗi (d)----- nhà

Sheet nhạc Mơ quê của Nguyễn Tài Tuệ

Âm nhạc & lời ca: Nguyễn Tài Tuệ.

Nhà ai rồi, tháng nhỏ một đời, không ai yêu
chăm sóc
Không với đời chèo ở cuối----- quê nhà mẹ nhỏ
chàng không người lòng ta - nói - Hải câu "Vĩ" "Đĩnh" có lời.
hẹn cũng ai chưa mà thẹn của "Huyền" thơ lời hẹn cũng trăng xưa
Trăng (d) đi (d)-----
trăng đi (d)----- Hồn hẹn "cây lúa" nhỏ
về quê xưa - Có ai nhớ ai? Có ai nhớ
ai đang đợi chờ (d)----- cuối làng quê
xưa, làng quê xưa, quê ----- nhà.

Thư chú
① Chèo Kịch thực hiện Thanh chương, Nghệ an.
② "Còn lúc" thơ âm Nôm. Tính là "huyền còn"

Hải An
1999 - 2006.

Sheet Mơ quê, file .PDF

"Người về hò hẹn cùng ai Bao năm rồi quê tha phương lưu lạc tận cuối trời"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Mơ quê của tác giả Nguyễn Tài Tuệ đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Mơ quê
- Tác giả: Nguyễn Tài Tuệ
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/3553-mo-que>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Email: info@truongca.com

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com